

ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Phát huy vai trò lãnh đạo sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, khẳng định vị thế, vai trò trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lê Bá Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Những năm qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty luôn chủ động trong mọi tình huống nhằm vận hành lưới điện ổn định, giảm sự cố, bảo đảm cấp điện hiệu quả nhất cho khách hàng, đặc biệt vào dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các phòng, xí nghiệp dịch vụ, điện lực các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, có phương án cụ thể chống quá tải các đường dây trung, hạ áp và các trạm biến áp; đồng thời, chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố, nhất là trong mùa mưa bão. Nhờ đó, nguồn điện được ổn định, đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và nhu cầu năng lượng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng



Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức khắc phục nhanh sự cố về điện.

viên, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao. Điển hình, về chỉ tiêu kinh doanh điện năng thực hiện hàng năm không ngừng tăng, tỷ lệ tổn thất điện năng ngày càng giảm. Cụ thể, năm 2010, điện thương phẩm đạt 882,7 triệu kWh, năm 2014 đạt 1.629,39 triệu kWh, năm 2017 đạt 2.240,60 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2010 là 10,57%, năm 2014 giảm còn 8,34%, năm 2017

giảm còn 7,38%. Năm 2018, Công ty phấn đấu điện thương phẩm đạt 2.430 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 6,98%.

Đối với công tác quản lý kỹ thuật, vận hành an toàn, Đảng ủy Công ty đã đưa vào nghị quyết để lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác an toàn lao động. Vì vậy, công tác an toàn lao động đã được các đơn vị chú trọng, bảo đảm từ trang bị dụng cụ,

phương tiện, quần áo bảo hộ lao động đến công tác sát hạch, kiểm tra, nhắc nhở về biện pháp an toàn đầu giờ làm việc, kiểm tra, giám sát tại hiện trường. Do đó, những năm qua các đơn vị không xảy ra sự cố nghiêm trọng về thiết bị và không có tai nạn lao động trong sản xuất, kinh doanh. Ý thức chấp hành các quy trình, quy phạm đã được cán bộ, nhân viên nâng lên rõ rệt và nghiêm túc thực hiện.

Không chỉ đáp ứng kịp thời, ổn định mọi nhu cầu hoạt động trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình còn đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo lập quy hoạch tham mưu cho tỉnh quy hoạch phát triển lưới điện tại địa phương tính đến năm 2030, tổ chức tiếp nhận 100% lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện tới hộ dân đồng thời nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, triển khai xây dựng, đưa vào vận hành các dự án năng lượng nông thôn 2. Đến nay, tất cả các dự án đã hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng, nâng cao chất lượng điện năng để phục vụ ngày một tốt hơn cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Hiện tại, toàn bộ các xã trong tỉnh đều đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới.

Để có được những kết quả trên, Công ty Điện lực Thái Bình luôn bám sát các mục tiêu, định hướng, nghị quyết của Tỉnh ủy cũng như của Đảng bộ Công ty để lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện theo tinh thần "lấy phục vụ tốt để kinh doanh hiệu quả". Đảng ủy Công ty chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, góp phần xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh về mọi mặt.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Bình được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể đạt vững mạnh.

THU THUY

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TỈNH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu, mượn, trả sách

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đọc trong việc nâng cao dân trí, Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh (Thư viện tỉnh) không ngừng đổi mới cách thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từng bước thúc đẩy việc đọc sách theo hướng hiện đại.

Trung bình mỗi ngày Thư viện tỉnh đón tiếp khoảng 200 lượt bạn đọc. Vào dịp hè, số lượng người đến đọc sách, báo, tạp chí... đông hơn (trên 400 lượt người). Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã bổ sung trên 5.300 đầu sách, báo, tạp chí. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng CNTT từ khâu tra cứu đến mượn, trả sách. Nếu như trước đây bạn đọc muốn mượn sách phải qua nhiều bước (tra cứu thủ công trên hợp thư mục, viết phiếu yêu cầu với đầy đủ thông tin tên sách, tác giả, năm xuất bản, ký hiệu xếp giá, chuyển cho thủ thư, thủ thư lấy sách phục vụ bạn đọc, kẹp thẻ và giữ



Cán bộ Thư viện tỉnh quét thẻ bạn đọc kiểm soát số lượng sách mượn quá hạn.

lại phiếu yêu cầu để thống kê lượt sách) thì nay việc tra cứu mượn sách được thực hiện dễ dàng, thuận tiện hơn. Với việc ứng dụng CNTT trong tra cứu, mượn sách, bạn đọc có thể sử dụng máy tính, điện thoại di động, tự tra cứu trên website của Thư viện tỉnh, ghi thông tin cuốn sách, tạp chí cần tìm kiếm

rồi chuyển lại cho thủ thư hoặc tra trực tiếp trên máy của Thư viện tỉnh. Người đọc chỉ cần gõ cụm từ cần tìm kiếm, máy sẽ hiển thị thông tin các đầu sách liên quan đến từ khóa cần tìm được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu thư mục. Tại đây, người đọc còn có thể xem thông tin khái quát về tác phẩm. Việc ứng dụng

CNTT tìm kiếm ở kho mượn và kho thiếu nhi đã giảm 1/3 thời gian so với việc tra cứu thủ công và có nhiều sự lựa chọn về nội dung thông tin liên quan đến nội dung cần tìm.

Chị Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Công tác bạn đọc, Thư viện tỉnh cho biết: Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục để thuận tiện tra cứu, tìm kiếm các đầu sách, Thư viện tỉnh đã thiết lập và ứng dụng phần mềm quản lý thẻ bạn đọc. Khi quét thẻ, cán bộ thư viện sẽ theo dõi và quản lý được số sách bạn đọc đang mượn, thời gian mượn, quá hạn bao nhiêu ngày và thông tin bạn đọc ở đâu. Cán bộ thư viện sẽ nhắc nhở bạn đọc mượn, trả sách theo đúng quy định đồng thời tránh mất thời gian tìm kiếm khi bạn đọc khác muốn mượn cùng cuốn sách.

Em Đặng Hồng Nga, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Thái Bình thường xuyên đến Thư viện tỉnh đọc sách vào dịp hè. Nga chia sẻ: Trước kia, muốn tìm hiểu một vấn đề phải

tra cứu, đọc nhiều cuốn sách mới tìm được nội dung cần tìm kiếm. Hiện nay, việc tra cứu đỡ mất thời gian hơn khi Thư viện tỉnh có phần mềm trên website và phòng đa chức năng. Với hệ thống máy tính được trang bị tại phòng đa chức năng, người đọc chỉ cần gõ cụm từ cần tìm kiếm là ra được nhiều nội dung liên quan đến vấn đề cần tìm, điều này tạo thuận lợi cho em rất nhiều khi muốn bổ sung thêm kiến thức cho việc học tập.

Với xu hướng hiện nay, việc tra cứu theo mục lục vẫn còn những hạn chế. Để phù hợp với thực tiễn, Thư viện tỉnh đang thực hiện thí điểm nội bộ việc tra cứu toàn văn. Bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án thư viện điện tử, thư viện số, Thư viện tỉnh đã số hóa 2.000 cuốn sách địa chỉ, tài liệu quý hiếm về tình để đưa lên website và hiện đang chạy thử nghiệm nội bộ. Việc thực hiện thư viện điện tử, thư viện số sẽ tạo điều kiện để bạn đọc tra cứu thông tin, mở rộng toàn văn những tài liệu cần tìm kiếm. Ở mọi lúc, mọi nơi có máy tính thời trang mới, bạn đọc có thể tìm và đọc được nội dung mình muốn mà không cần tới thư viện. Thời gian tới, Thư viện tỉnh sẽ liên kết với các thư viện trong nước, quốc tế để mở rộng thông tin tra cứu, phục vụ nhu cầu của bạn đọc.

HOANG LANH

► Tìm kiếm sáng chế thiết thực với cuộc sống

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức cuộc thi sáng chế 2018 với chủ đề "Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày".

Cuộc thi được tổ chức với mục đích khuyến khích các hoạt động sáng chế, sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó thúc đẩy tinh thần sáng tạo, cải thiện cuộc sống cộng đồng ở các quốc gia đang phát triển.

► Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm về việc tăng cường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2018 - 2019.



Theo công văn, các sở giáo dục và đào tạo triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, không để ùn tắc trong ngày khai giảng.

Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông không cho phép các phương tiện cơ giới dừng, đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi. Tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường...

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; quán triệt để cán bộ, giảng viên, sinh viên... thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

► Kịp thời cung ứng bổ sung sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam cho biết, năm học 2018 - 2019 do có sự đột biến về số lượng học sinh ở một vài địa phương, trong đó có Hà Nội nên ở một vài cửa hàng bán sách nhỏ lẻ có hiện tượng thiếu sách giáo khoa tạm thời.

Khắc phục tình trạng trên, NXBGD đã khẩn trương cung ứng bổ sung sách giáo khoa, phục vụ đầy đủ nhu cầu của học sinh trước ngày khai giảng. NXBGD bảo đảm không có học sinh nào phải bỏ học vì thiếu sách giáo khoa; lập nguồn sách giáo khoa dự phòng để có thể kịp thời phục vụ cho học sinh ở một số địa phương trong trường hợp xảy ra thiên tai, lũ lụt.



Trước đó, tháng 11/2017, NXBGD đã tổ chức đấu thầu in sách giáo khoa với sự tham gia của gần 100 nhà in trong cả nước; tổ chức 2 tháng cao điểm phát hành sách giáo dục (từ ngày 20/5 đến ngày 20/6 và từ ngày 20/7 đến ngày 20/8). Đồng thời, tiếp tục thực hiện các dự án cung cấp các địa phương vận động học sinh sử dụng sách giáo khoa cũ, khuyến khích sách giáo khoa tặng lại học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách cho thư viện trường học... Tính đến ngày 15/8, NXBGD đã phát hành hơn 100 triệu bản sách giáo khoa.

(theo nhandan.com.vn)

Đổi mới ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

Từng khu nhà xuống cấp được thay thế bằng những căn nhà mái bằng kiên cố, khép kín; chất lượng bữa ăn từng bước được cải thiện; trang thiết bị được đầu tư nhiều hơn... - những nét mới tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của những mảnh đời yếu đuối đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

33 năm sống tại Trung tâm, chưa khi nào anh Tô Văn Kính, quê xã Văn Lang (Hưng Hà) lại cảm thấy phần khởi như vài năm gần đây. Được chăm sóc chu đáo lại sống trong căn nhà khang trang, sạch sẽ cùng nhiều đồ dùng mới là ao ước của rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như anh. Hai

mắt không nhìn thấy từ khi 5 tuổi, bố mẹ mất sớm, anh được gửi vào Trung tâm nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Qua mỗi năm sống tại Trung tâm, anh lại cảm nhận thêm được sự quan tâm của cán bộ, nhân viên, sự sẻ chia của các tổ chức xã hội. "Trước đây, do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm chưa được đầy đủ. Giờ đây, kinh tế phát triển hơn, việc chăm lo cho những người có hoàn cảnh như tôi đã được Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn. Bữa ăn thường xuyên được cải thiện, đủ chất dinh dưỡng. Khu nhà ở xuống cấp giờ đã được xây mới, rộng rãi, thoáng mát; vật dụng đầy đủ, khu vệ sinh khép kín, sạch sẽ hơn so với trước" - anh Kính tâm sự.



Những dãy nhà được xây mới khang trang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội đóng trên địa bàn xã Minh Quang (Vũ

Thư) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 164 đối tượng, trong đó có 136

đối tượng xã hội, 5 đối tượng người có công, 23 đối tượng dưỡng lão tự nguyện. Đối tượng sống tại Trung tâm đa số là người khuyết tật đặc biệt nặng, bệnh nặng nên việc phục vụ ăn uống, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày và phục hồi chức năng rất khó khăn. Ông Phạm Đình Lễ, Giám đốc Trung tâm cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình, luôn sát cánh bên đối tượng, đặc biệt là trẻ em, dành hết tình yêu thương và coi các em như con em trong gia đình để bù đắp lại những thiệt thòi các em phải gánh chịu.

Thấu hiểu hoàn cảnh của từng đối tượng, để mỗi người có cuộc sống ổn định, được chăm sóc chu đáo, nhiều năm qua, bằng nguồn hỗ trợ kinh phí của trung ương và của tỉnh, toàn bộ khu hành chính và khu nhà ở của đối tượng được xây dựng từ những năm 1991 đang được Trung tâm xây mới để giải quyết vấn đề chỗ ở. Hiện tại khu nhà ở dành cho đối tượng bảo trợ xã hội và khu dưỡng lão tự nguyện đã đi vào hoạt động, bình quân 3 đối tượng/phòng rộng 20m² khép kín với đầy đủ tiện nghi; xung quanh khu nhà có khuôn viên cây xanh, hồ nước đang được hoàn thiện sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng. Cùng với đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng bữa ăn cho đối tượng cũng từng bước được cải thiện. Đối với đối tượng xã hội, ngoài số tiền quy định 750.000 đồng/người/tháng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, mỗi tháng Trung tâm hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng để cải thiện chất lượng bữa ăn. Riêng đối với những đối tượng còn khả năng lao động, Trung tâm thường xuyên tổ chức lao động sản xuất với mức thu nhập bình quân

400.000 đồng/người/tháng, qua đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đối tượng. Ngoài ra, việc chăm lo cho trẻ em bước vào năm học mới cũng được quan tâm. 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học và trang bị đầy đủ đồ dùng học tập; được tham gia các hoạt động xã hội, rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất... giúp các em phát triển toàn diện.

PHẬT HƯNG

NGUYỄN CƯỜNG